

(สำเนา)

ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ในตำแหน่งดังกล่าว ออกไปถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๑ และกรมอนามัยได้ดำเนินการประเมิน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

กรมอนามัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสิน แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

๑๐๑

นางสาวณัฐฐา บัวหลวง

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ ๒

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ ๒	ตำแหน่ง/เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กรมอนามัย	ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เลขประจำตัวสอบ ๑๐๑	ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน รายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

ค) หลักฐานแสดงตนในการเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนปรากฏชัดเจน เพื่อใช้แสดงในวันประเมิน หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวมาแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

ง) ระเบียบปฏิบัติ...

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ ๒ มีดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ ๒

๓. ควรไปถึงสถานที่ในการประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องเพื่อเข้ารับการประเมินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่แล้ว

๔. ในขณะที่รอเข้ารับการประเมิน ให้นั่งในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ห้ามพูดคุยเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการประเมิน

๕. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการประเมินตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น

๖. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หรือคำสั่งของกรรมการประเมิน รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการประเมินที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการประเมินมีอำนาจพิจารณาปรับตก เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินออกจากบริเวณอาคารที่ใช้เป็นที่ทำการประเมินโดยเร็ว

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใด ไม่มีหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

จ) กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ [person.anamai.moph.go.th](http://person.anamai.moph.go.th) และติดประกาศที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

สำเนาถูกต้อง



(นางกิริยา พิชญวัฒน์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กิริยา/คัด